

**ด่วนที่สุด**

**ยกเลิกการปรับลดเวลาและวันทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน**

นำเสนอเมื่อ : 6 มิ.ย. 2563

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือที่ ศธ 04188/ว383 เรื่อง  
ยกเลิกการปรับลดเวลาและวันทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**ด่วนที่สุด**

ที่ ศธ ๐๔๑๘๘/ว๓๙๓



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ยกเลิกการปรับลดเวลาและวันทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๑๘๘/ว๓๑๙  
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกการปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ  
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งเรื่อง ประกาศการปรับลดเวลา  
และวันทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งหมด ในช่วงควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) นั้น

ในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศ เรื่อง ยกเลิกการปรับลดเวลาและวันทำงาน  
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ดำเนินการแจ้งบุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้

๑. แจ้งบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน  
ตามปกติ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกการปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ  
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. สำหรับสถานศึกษาให้เป็นดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม  
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาความจำเป็นในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร เช่น การเตรียมการ  
ด้านอาคารสถานที่ การจัดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ การเตรียมการ  
จัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน โดยให้คำนึงถึงข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำนาจ วิชยานุวัติ)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน  
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๗๒  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๒๘๕๕



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง ยกเลิกการปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงานของ  
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมอบหมายงาน  
ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสม และให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรหมุนเวียนมา  
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน จำนวน ๕๐ % ของบุคลากรทั้งหมด นั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ในประเทศไทยดีขึ้นตามลำดับ และคณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการผ่อนคลายการใช้บังคับบางมาตรการ  
เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงมาโดยลำดับ และกระทรวงศึกษาธิการ  
มีความจำเป็นต้องให้บุคลากรในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อม  
รองรับการเปิดสถานศึกษา จึงเห็นสมควรยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงาน  
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๒ และให้บุคลากรในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการมาปฏิบัติงาน  
ณ สถานที่ทำงานตามปกติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ